



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566

จัดทำโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8/2566
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 กรมอนามัย



วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 2 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8/2566 โดยมีนายอรุณพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์สุขภาพ ผู้อำนวยการกองอนามัยฉุกเฉิน ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ฉบับใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ กลุ่มที่ 2 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพิบาลและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์อนามัยเป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลประเด็นงานสำคัญของกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 5 สุขาภิบาลและกลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอาคาร 5 ชั้น 6 กรมอนามัย
2. เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารนำเสนอในการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยให้ปรับข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานงานตัวชี้วัดสำคัญปี 2566 โดยจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวม พร้อมแนบ QR Code แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานจำแนกรายศูนย์อนามัย และปรับข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด และเห็นชอบให้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบการอภิปราย โดยมีผู้อำนวยการอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย มีผู้อำนวยการสำนักสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และผู้อำนวยการกองพยากรณ์สุขภาพ เป็นผู้อภิปราย ทั้งนี้ เห็นชอบแนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2567 ด้วย
3. เห็นชอบข้อเสนอกลไกการบริหารจัดการคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 โดยให้เพิ่มชื่อนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 2 ตำแหน่ง เป็นคณะกรรมการตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 658/2566 และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 7 คณะ โดยเพิ่มประเด็นงานด้านต่างประเทศและระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนประเด็นงานสำคัญ และเสนอคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 และเตรียมการนำเสนอแผนปฏิบัติการของแต่ละคณะในเดือนตุลาคม 2566
4. หลังจากการปรับโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมตามนโยบายกรมอนามัย มีโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ วงเงิน 637.2224 ล้านบาท โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ กำกับ ติดตามผลการเสนอโครงการต่อสภาพนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนำเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th